



สำนักภาษาต่างประเทศ

งานแปลข่าวรอบโลก			
ประเทศ	สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)	หมวด	กฎหมาย
ข่าวประจำวัน	๒๗ เมษายน ๒๕๖๔		
หัวข้อข่าว	คณะกรรมการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม แก่ไขร่างกฎหมายเพื่อจัดหาวัคซีน		

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม รัฐสภาเกาหลีใต้ ได้พิจารณา รายงานผลการดำเนินงานและการกำหนดนโยบายสำหรับการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ ของกระทรวง สาธารณสุขและสวัสดิการสังคม องค์การความปลอดภัยด้านอาหารและยา และกรมควบคุมโรคติดต่อ โดย คณะกรรมการฯ เรียกร้องให้รัฐบาลใช้สรรพกำลังและกลไกทั้งหมดเร่งดำเนินการจัดหาวัคซีนในปริมาณ อย่างเพียงพอ พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนโดยตรงไปตรงมาและโปร่งใส เพื่อคลายความวิตกกังวล แก่ประชาชน

อีกทั้งหลังการฉีดวัคซีนแล้วหากเกิดกรณีผลข้างเคียง รัฐควรทบทวนแนวทางและเตรียมมาตรการ เพื่อ บรรเทาความเสียหายหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนกำหนดมาตรการและปรับแก้ไข แนวนโยบายในการรักษาระยะห่างทางสังคมผ่านฐานข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะการกำหนดมาตรการ ของระยะเวลาการกักตัวอย่างเหมาะสมสำหรับผู้ได้รับวัคซีนแล้วที่ประสงค์เดินทางเข้าประเทศ

สำหรับมาตรการฉีดวัคซีนให้แก่ผู้พิการจำเป็นต้องคำนึงถึงลักษณะและประเภทของความพิการ ปัญหา ที่เกิดจากผลข้างเคียงที่อาจส่งผลให้เกิดความบกพร่องต่อพัฒนาการของผู้พิการ แนวทางแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย และความยากจนของผู้สูงอายุ รวมถึงข้อเสนอที่หลากหลาย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้สำหรับกำหนดเป็นนโยบาย ในการให้บริการทางสังคมสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนั้นคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแก้ไขร่างกฎหมายอำนวยความสะดวกแก่การอยู่อาศัย สำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และหญิงตั้งครรภ์ ในการปรับสภาพแวดล้อมในการอยู่อาศัยแก่กลุ่มเปราะบางทาง สังคมเหล่านั้น เพื่อไม่ให้ประสบกับอุปสรรคในการใช้ชีวิตประจำวัน โดยกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ จัดทำและติดตั้งอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่บุคคลดังกล่าวให้เพียงพออย่างทั่วถึง

ที่มาของข่าว:	https://www.assembly.go.kr/assm/notification/news/news01/bodo/bodoView.do?bbs_num=51123&bbs_id=&no=7949&currentPage=11&search_key_n=title_v&search_val_v=&CateGbn=\$param.CateGbn&Gbntitle=N
วันที่พิมพ์ของเว็บไซต์ :	๒๖ เมษายน ๒๕๖๔

ผู้ปฏิบัติงาน	ว่าที่ร้อยตรี สมใจ ทองกุล	นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ	
กลุ่มงาน	ภาษาญี่ปุ่นและเกาหลี	ลำดับที่/ปีงบประมาณ	๒๒/๖๔
ผู้ทาน	นางสาวศิริรา ชลายนานนท์	นักวิเทศสัมพันธ์เชี่ยวชาญ กลุ่มงานภาษาอังกฤษ	
ผู้ตรวจ	นางสาวกฤษณี มาศรีจันทร์	ผู้อำนวยการสำนักภาษาต่างประเทศ	

D:\คอมม1\สนใจ_ที่อุ้งบ64\ข่าวข่าวเกาหลี 17-18\พิมพ์ 19.04.2564 เวลา 9.44 น.